

# NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Thị Cẩm Hồng<sup>91</sup>

**Tóm tắt:** Hơn 35 năm đổi mới, nhiều quyết sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành và triển khai thực hiện. Vai trò và vị thế của kinh tế tư nhân đã từng bước được Đảng ta thừa nhận và khẳng định, từ Đại hội Đảng lần thứ IX xác định vị thế kinh tế tư nhân có "vị trí quan trọng lâu dài" đến Đại hội lần thứ X và XI "có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế" và trong Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân "là một động lực quan trọng của nền kinh tế", qua đó cho thấy kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã ngày càng được coi trọng và khuyến khích phát triển. Nhằm tạo ra những đột phá mới thuận lợi cho phát triển của kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam, một trong những quyết sách cần đặc biệt quan tâm đó là cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân.

**Từ khóa:** Vị trí, vai trò, kinh tế, kinh tế tư nhân, Nhà nước, quản lý nhà nước, động lực, nguồn lực, xã hội, hội nhập, khởi nghiệp, phát triển.

**Abstract:** Over 35 years of renovation, many major decisions of the Party on private economic development have been issued and implemented. The role and position of the private economy has been gradually recognized and affirmed by our Party, from the 9th Party Congress determining the position of the private economy as having a "long-term important position" to the 2nd Congress. The X and XI "play an important role, being one of the driving forces of the economy" and in Resolution 10-NQ/TW of the 5th Plenum of the 12th Central Committee continued to affirm the role and position of the economy. The private sector "is an important driving force of the economy", thereby showing that the private economy in Vietnam has been increasingly valued and encouraged to develop in order to create new breakthroughs favorable for development. In the context of the development of the private economy in the context of Vietnam's international integration, one of the decisions that needs special attention is to improve the efficiency of state management of the private economy.

**Keywords:** Position, role, economy, private economy, State, state management, motivation, resources, society, integration, start-up, development.

## Kinh tế tư nhân - động lực quan trọng của nền kinh tế

Kinh tế tư nhân ở nước ta ra đời và phát triển trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Quá trình tồn tại và phát triển của kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay được xem như động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, là những hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội, là bộ phận cấu thành của quan hệ sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tư nhân, hiểu khái quát là khu vực kinh tế nằm ngoài khu vực kinh tế nhà nước, bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước, kinh tế tư nhân là tất cả các cơ sở sản xuất kinh

<sup>91</sup> Tiến sĩ, CVCC, Giảng viên Trường Đại học Nam Cần Thơ

doanh không dựa trên sở hữu nhà nước về các yếu tố của quá trình sản xuất. Hiểu theo cấp độ hẹp thì kinh tế tư nhân là khu vực kinh tế gắn liền với loại hình sở hữu tư nhân, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp thuộc tư nhân.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc phát triển kinh tế tư nhân là một nhân tố không chỉ bảo đảm cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn tham gia vào giải quyết hàng loạt những vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực. Nền kinh tế Việt Nam hiện có nhiều trụ cột trong các ngành không phải là doanh nghiệp nhà nước mà do doanh nghiệp tư nhân chi phối và đa phần làm ăn hiệu quả. *Trên thực tế, vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định và thể hiện rõ nét thông qua những đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỉ trọng 39-40% GDP, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội,... Kinh tế tư nhân, đặc biệt lực lượng doanh nghiệp (DN) tư nhân đã góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm thay đổi “diện mạo” đất nước, tạo dấu ấn, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.*<sup>92</sup>

Hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế tư nhân dần được nâng lên, có tỷ trọng đóng góp GDP khoảng 39 - 40%. Khu vực kinh tế tư nhân cũng chiếm trên 85% lao động đang làm việc của nền kinh tế; thu hút khối lượng vốn khá lớn từ nền kinh tế để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh (năm 2002, tổng nguồn vốn đăng ký hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân khoảng 3,842 triệu tỷ đồng, năm 2015 là 11,469 triệu tỷ đồng, tỷ trọng trong vốn đầu tư toàn xã hội tăng lên lần lượt là 25,3% và 38,7%). Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức, văn hóa kinh doanh của doanh nhân dân được nâng lên.<sup>93</sup> Một điểm nổi trội thể hiện đó là các cơ sở kinh tế tư nhân có quy mô vừa và nhỏ, dễ thích nghi với điều kiện nông thôn, nơi có nhiều lao động nhàn rỗi nên đã thu hút được nhiều lao động ở nông thôn góp phần giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhờ khai thác và sử dụng tốt những nguồn tiềm năng trí tuệ, kinh nghiệm, khả năng kinh doanh, tiền vốn, sức lao động, tài nguyên và các nguồn lực khác trong khu vực, kinh tế tư nhân góp phần thúc đẩy việc hình thành các chủ thể kinh tế và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế xã hội theo hướng kinh tế thị trường, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế.

*Tuy đạt nhiều thành tựu, song, nhìn chung, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn tồn tại, hạn chế. Cơ chế, chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế, có quy mô nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ. Trình độ công nghệ, quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh thấp. Cơ cấu ngành nghề còn bất hợp lý, thiếu liên kết với*

<sup>92</sup> Hội thảo Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam vào chiều ngày 12/3/2021 tại Hà Nội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

<sup>93</sup> <https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-thuc-trang-va-giai-phap470505.html>

nhau và với các thành phần kinh tế khác. Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tham gia các chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu. Vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh còn khá phổ biến. Quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản, tiếp cận các cơ hội kinh doanh, nguồn lực xã hội chưa thực sự bình đẳng so với các thành phần kinh tế khác.<sup>94</sup>

Những điểm tồn tại, hạn chế này của khu vực kinh tế tư nhân trên có một phần nguyên nhân xuất phát từ hạn chế, yếu kém của cơ chế, phương thức quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân. Hệ thống cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chưa sát thực tế; Môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn rủi ro, thiếu minh bạch; Tiếp cận cơ hội kinh doanh, nguồn lực phát triển chưa thực sự bình đẳng, phát sinh nhiều chi phí trung gian, chi phí không chính thức; Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong nhiều trường hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao...<sup>95</sup>

Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế và phát triển kinh tế tư nhân, một trong những quyết sách cần đặc biệt quan tâm đó là cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân.

### **Quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân**

Nội dung quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân trước hết thể hiện ở việc Nhà nước xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách tạo khung khổ pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của kinh tế tư nhân. Khung khổ pháp lý cho hoạt động của kinh tế tư nhân bao gồm hệ thống các luật, chiến lược, quy hoạch và các chính sách quản lý các chủ thể kinh tế tư nhân. Nhà nước có vai trò quản lý vĩ mô nền kinh tế, không can thiệp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng Nhà nước có trách nhiệm đề xuất những chương trình kinh tế nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân.

Trong thời gian qua, Sau khi các luật về đăng ký kinh doanh được ban hành và sửa đổi như: Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Đầu tư trực tiếp của nước ngoài, Luật Hợp tác xã và đặc biệt là Luật Doanh nghiệp đã đi vào đời sống kinh tế xã hội thì hoạt động trong khu vực kinh tế tư nhân có nhiều thay đổi, thị trường được mở rộng, sản xuất kinh doanh sôi động hơn, vai trò của loại hình này được ghi nhận và có nhiều tiên bộ, nhất là trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, vận tải. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân, Nhà nước cần phải có những chương trình cụ thể tạo lập được môi trường bảo đảm sự cạnh tranh thật sự bình đẳng, lành mạnh, rõ ràng, minh bạch, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận vay vốn ngân hàng, huy động vốn trên thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng các dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý. Thay đổi cách thức tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, có sự chuyên giao công nghệ tiên tiến tăng niềm tin với các doanh nghiệp, thúc đẩy hoàn thiện thể chế thị trường, giải quyết vấn đề đầu ra, hình thành nơi trao đổi buôn bán, hình thành trực liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ với các tập đoàn lớn để tiêu thụ sản phẩm, tạo ra chuỗi giá trị,... Xây dựng môi trường pháp lý đối với khu vực kinh tế tư nhân, quy định rõ ràng, nhất quán tránh chông chéo. Xây dựng những qui định về điều kiện thủ tục hành chính, thủ tục tiếp cận

<sup>94</sup> <https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-thuc-trang-va-giai-phap-470505.html>

<sup>95</sup> Tạp chí Xây Dựng Đảng - Sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân và câu chuyện phát triển Đảng (xaydungdang.org.vn)

đất đai, thị trường tín dụng, cơ hội đầu tư, có cơ chế thoáng để hỗ trợ vốn đối với các doanh nghiệp tư nhân. Thiết lập chế độ ưu đãi thuế cho đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ... để khu vực kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

### **Giải pháp và kiến nghị**

Trong Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 98/NQ-CP<sup>96</sup>, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và hoàn thiện Đề án “Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam” Mục tiêu chính của Đề án nhằm đề xuất hệ thống giải pháp đổi mới toàn diện quản lý nhà nước thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của loại hình kinh tế tư nhân, bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật, bảo hộ quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, thì việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước theo hướng tạo điều kiện và bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế để phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay là yêu cầu và nhiệm vụ cấp bách cụ thể. Trong giới hạn của bài viết tác giả xin nêu một số ý kiến về giải pháp và kiến nghị cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân.

### **Giải pháp**

1. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho loại hình kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao và tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước kết hợp với việc phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội khác. Nghiên cứu đề ra các chính sách hỗ trợ, trong đó tập trung giải quyết các khó khăn của loại hình kinh tế tư nhân về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, vốn, năng lực khoa học - công nghệ và thị trường... hỗ trợ về nhà ở cho người lao động đang làm việc trong các loại hình kinh tế tư nhân. Nhất quán, minh bạch trong chính sách thu hút đầu tư; làm rõ quyền, nghĩa vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động quản lý. Thực hiện chế tài thích đáng đối với các hoạt động vi phạm Pháp luật chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Nhà nước cũng cần có chế độ khen thưởng thích đáng kịp thời để động viên khuyến khích, tôn vinh và nhân rộng các điển hình của hoạt động loại hình kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường.

2. Cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân an toàn cho hoạt động kinh doanh, giảm chi phí đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ tài sản của người đầu tư, tư nhân một cách tốt hơn, để an toàn đầu tư phát triển hơn. Xây dựng chính sách tài chính tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân khắc phục các khó khăn về vốn, cần xóa bỏ tình trạng đối xử không bình đẳng trên thực tế trong vay vốn giữa các doanh nghiệp nhà nước với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế tín dụng và đảm bảo tiền vay để đáp ứng các yêu cầu phát triển của kinh tế tư nhân, phù hợp với thực trạng xã hội và thị trường.

3. Xây dựng các chương trình hỗ trợ về kỹ thuật và công nghệ, đầu tư công cộng nhằm cung cấp những dịch vụ cơ sở hạ tầng về kinh tế và xã hội, hỗ trợ về giáo dục và đào tạo nhằm

---

<sup>96</sup> Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ : Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức kinh doanh và năng lực quản lý... của chủ doanh nghiệp và những người lao động trong khu vực kinh tế tư nhân.

4. Phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của cấp quản lý nhà nước địa phương. Các địa phương được chủ động quyết định những vấn đề của mình dựa vào tiềm năng, lợi thế, điều kiện đặc thù của địa phương. Phát triển định hướng, xây dựng được chính sách thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng cho kinh tế tư nhân phát triển, khắc phục tình trạng trông chờ, y lại vào trung ương, chủ động tìm hướng đi phù hợp cho kinh tế tư nhân phát triển ở địa phương. Lãnh đạo các địa phương trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp, trình trung ương những vấn đề khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, hỗ trợ tối đa trong điều kiện cho phép mời gọi thu hút cho doanh nghiệp vào đầu tư, làm ăn có hiệu quả trên địa bàn của địa phương.

5. Thực hiện nghiêm chỉnh và chặt chẽ chế độ kiểm toán, kế toán, thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật và các thông lệ quốc tế. Đảm bảo cho loại hình kinh tế tư nhân làm ăn, kinh doanh minh bạch, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội. Thực hiện công tác hậu kiểm tra sau thành lập các doanh nghiệp nói chung, loại hình kinh tế tư nhân nói riêng, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế tư nhân nhằm ngăn chặn các biểu hiện sai phạm trong kinh doanh đồng thời để bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo đảm cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được tự do kinh doanh hợp pháp.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Trọng tâm là tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, cần có sự đột phá trong tư duy và hành động, kiên trì đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật tốt luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với quy luật thị trường và thông lệ, chuẩn mực quốc tế; xóa bỏ mọi định kiến, rào cản; cải cách mạnh các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

#### **Kiến nghị:**

*Một là*, Nhà nước cũng cần tạo ra một khung pháp lý hợp lý hơn đối với các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cần có những quy định thông thoáng để có sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn. Giải quyết tình trạng thiếu vốn cho các loại hình kinh tế tư nhân. Cho phép dùng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức và cá nhân nước ngoài, giảm phí tiền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất, giảm phiến hà trong thủ tục thuê đất...

*Hai là*, Khuyến khích các cơ sở kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Nên có các chính sách hỗ trợ riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào những vùng khó khăn và nông thôn, đặc biệt là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hình thành những cụm, khu công nghiệp nhỏ để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giảm tình trạng lao động từ nông thôn ra thành thị, từng bước rút ngắn sự chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn.

*Ba là*, Tăng cường sự phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp nói chung, loại hình kinh tế tư nhân nói riêng theo hướng tạo điều kiện thông thoáng và minh bạch để tạo điều kiện phát triển ổn định. Bên cạnh đó cần xử lý nghiêm

đối với những doanh nghiệp gian lận, làm trái quy định của Nhà nước làm ảnh hưởng môi trường kinh doanh. Ngoài ra, Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cung cấp và tạo điều kiện cho họ tiếp cận được các nguồn thông tin, mở rộng hệ thống dịch vụ tư vấn tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân.

**Tóm lại:** Đảng và Nhà nước ta đã xác định vai trò của loại hình kinh tế tư nhân thể hiện trong đường lối, chủ trương và những chính sách lớn, bước đầu đã tạo ra những điều kiện, môi trường cho sự phát triển của loại hình này góp phần đóng góp nhiều thành tựu tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội. Để phát huy vai trò vị trí của loại hình kinh tế tư nhân trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay, đổi mới, hoàn thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, thực sự tạo thuận lợi cho loại hình kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Trước mắt cần cụ thể hóa Nghị quyết 10<sup>97</sup>, tập trung một số nội dung cơ bản của giải pháp về cải cách thể chế, cải thiện môi trường của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2015", triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam” theo tinh thần Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ : Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021;
- [2] Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
- [3] Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;
- [4] Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế: Tạo động lực, niềm tin cho kinh tế tư nhân phát triển. [www.thoibaotaichinhvietnam.vn](http://www.thoibaotaichinhvietnam.vn);
- [5] Tạp chí Xây Dựng Đảng - Sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân và câu chuyện phát triển Đảng ([xaydungdang.org.vn](http://xaydungdang.org.vn));
- [6] PGS, TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, “Kinh tế tư nhân: Quan niệm và giải pháp phát triển”, Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2019;
- [7] Phạm Chi Lan, Phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, <http://www.tapchicongsan.org.vn>;
- [8] Nguyễn Hằng, “Kinh tế tư nhân tập đoàn tư nhân tăng trưởng kinh tế doanh nghiệp tư nhân Vingroup”, *Tạp chí Tài chính* kỳ 2 tháng 5/2021.

---

<sup>97</sup> Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa